



ประกาศสำนักบริหารการศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ตามประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามประกาศสำนักบริหารการศึกษา ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เสร็จสิ้นแล้ว จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ดร.นิรันดร์ ภาชนะทิพย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดสำนักบริหารการการศึกษา
จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

สำนักบริหารการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแวนด้า ชั้น ๔ อาคารระพีสาคริก สำนักบริหารการการศึกษา

ตำแหน่งที่ ๑ : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

เลขที่ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑	นางสาวอังคณา เผ่าชูศักดิ์
๐๐๕	นางสาวอภิญญา ละหุ่ง

ตำแหน่งที่ ๒ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

ไม่มีผู้สมัคร

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบและระหว่างดำเนินการสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารและเข้าห้องสอบ
๒. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นอาคารสอบ
๓. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกควรมาถึงอาคารสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อทำการตรวจวัดไข้ก่อนขึ้นอาคารสอบ หากมีอาการไข้หรืออาการป่วยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยจะอนุญาตให้ขึ้นอาคารสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น.
๔. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่ใช้สอบ
๕. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องส่งใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๖. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องส่งใบรับรองซึ่งมีผู้รับรอง ซึ่งมีไขบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ ไม่ต่ำกว่าระดับ ๔ หรือ หากรับราชการทหาร หรือตำรวจ ต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก